

# XÂY DỰNG ĐẢNG

## CHẤM CHỈNH KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở QUỲNH PHỤ Cán bộ, đảng viên đồng thuận, nhân dân ủng hộ

(Tiếp theo trang 1)

### Chấm chỉnh để dân hiểu, dân tin

Năm nay 86 tuổi, 60 năm tuổi đảng, ông Lê Ngọc Ươm, chi bộ thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ rất phấn khởi và đánh giá cao những nội dung của Kế hoạch số 38 và Công văn số 262 của Huyện ủy Quỳnh Phụ. Với ông, việc ban hành các văn bản về chấm chỉnh kỷ cương, kỷ luật cũng như điều động, luân chuyển cán bộ đã đem lại kết quả tốt, chuyển biến tốt; kỷ cương, kỷ luật được thắt chặt, những cán bộ tiêu cực, mắc sai phạm được xử lý nghiêm minh, nhờ đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Quan trọng hơn, gần 2 năm qua, dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt của đời sống, xã hội song với sự quyết tâm của hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn được kiểm soát tốt, kinh tế của huyện tăng trưởng khá, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Đây là tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thức tế, sau hơn 2 tháng ban hành văn bản, thực hiện chỉ



Nhờ sự đồng thuận, góp đất của người dân, công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.72 huyện Quỳnh Phụ đi qua xã An Thái hoàn thành trong thời gian ngắn, giúp dự án được triển khai nhanh chóng.

đạo của Huyện ủy, các đơn vị, địa phương đã kiên quyết xử lý một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm bằng nhiều hình thức. Điển hình như xã Quỳnh Khê, An Thái, An Cầu, An Vũ, An Dục, An Ninh địa phương đã phê bình, khiển trách một số cán

bộ, công chức mắc sai phạm và điều động một số công chức trên sang công tác ở các địa phương khác. Cùng với đó, UBND huyện kiểm điểm 2 lãnh đạo cấp phòng; kiểm điểm 1 thủ trưởng đơn vị sự nghiệp của huyện. Đối với các địa phương để mất đoàn kết kéo dài, vi

phạm đất đai nghiêm trọng, bỏ ruộng hoang, tuyến quản không bảo đảm chỉ tiêu, đốt pháo, giải phóng mặt bằng chậm tiến độ... huyện cũng đã xem xét trách nhiệm người đứng đầu giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy uốn nắn, nhắc nhở, cảnh thiết sẽ điều động, thay đổi vị trí công tác. Từ việc xử lý các sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện có chuyển biến rõ rệt. Việc chấp hành giờ làm việc, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân đã theo đúng chuẩn mực quy định; cán bộ địa chính ở một số địa phương đã chủ động tham mưu lãnh đạo địa phương trong công việc; cán bộ thực hiện chế độ chính sách đối với người có công không còn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu; việc phát ngôn đã được kiểm soát; hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được phối hợp nhịp nhàng... Từ việc xử lý kiên quyết, triệt để những vi phạm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tạo hiệu ứng tốt trong quần chúng nhân dân, là cơ sở để người dân hiểu và tin vào sự lãnh đạo của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

### Đổng chí Nguyễn Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ



Việc ban hành văn bản về chấm chỉnh kỷ luật, kỷ cương và luân chuyển, điều động cán bộ theo tôi là rất kịp thời, thể hiện sự quyết tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Tôi mong muốn thời gian tới, Huyện ủy Quỳnh Phụ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các phòng, ban liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời động viên những đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời uốn nắn, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Từ đó sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt, xây dựng được Đảng bộ vững mạnh; chính quyền từ xã, thị trấn đến huyện là chính quyền hành động, liêm khiết, phục vụ nhân dân, quyết tâm xây dựng Quỳnh Phụ thành huyện phát triển mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, an ninh được giữ vững; văn hóa, xã hội phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

### Đổng chí Vũ Hồng Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳnh Phụ



Trên tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, thời gian tới Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức điện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đồng thời phối hợp với Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, địa phương, đơn vị trong huyện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

### Đổng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Minh



Việc chấm chỉnh kỷ cương, kỷ luật cũng như điều động, luân chuyển cán bộ có ý nghĩa thiết thực đối với cấp xã trong giai đoạn hiện nay, giúp địa phương quản lý cán bộ tốt hơn. Từ các văn bản Huyện ủy Quỳnh Phụ đã ban hành, địa phương sẽ xác lại công tác quản lý cán bộ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ trong công việc, trách nhiệm với nhân dân; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đây cũng là cơ sở để lãnh đạo địa phương quản lý, điều hành cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả.

## Ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra từ ngày 8 - 10/12/2021. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri, đã có nhiều ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp.

### Cử tri Cao Đình Vê, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng



Từ năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống. Chính phủ đã kịp thời ban hành các nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tôi thấy đây là quyết sách kịp thời, nhân văn, thiết thực, hợp lòng dân của Chính phủ. Với phương châm "Không để ai bỏ lại phía sau", cố gắng đưa kinh phí hỗ trợ đến với người dân sớm nhất, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát, chi trả kịp thời kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo tinh thần các nghị quyết bảo đảm công khai, đúng đối tượng, giúp người dân, người lao động, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp có điều kiện duy trì, phục hồi sản xuất. Song hiện nay một số địa phương, đơn vị việc rà soát, hướng dẫn các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ còn chậm, lúng túng; nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận với chính sách bởi một số "rào cản". Tôi kiến nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đồng thời chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ chi trả kịp thời cho các đối tượng.

### Cử tri Bùi Văn Chương, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư



Nhờ chủ trương đúng, trúng của tỉnh, sự vào cuộc của một số doanh nghiệp mà người dân nông thôn nhiều năm qua đã được sử dụng nước sạch, nước cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, nhu cầu nước sạch của người dân ngày càng tăng, nhưng một số nhà máy nước chưa kịp đầu tư nâng công suất, đường ống dẫn nước nhỏ khiến những khu vực ở xa thiếu nước sinh hoạt. Nước nguồn của một số nhà máy nước bị ô nhiễm nếu không xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Tôi đánh giá cao, HĐND tỉnh vừa qua đã tiếp thu ý kiến của cử tri tổ chức giám sát việc đầu tư, cấp nước sạch cho người dân nông thôn tại một số nhà máy nước, kịp thời chỉ đạo chấm chỉnh khắc phục hạn chế, tồn tại. Song hiện có nơi dân vẫn thiếu nước, chất lượng nước vẫn chưa bảo đảm. Tôi đề nghị HĐND các cấp tiếp tục tổ chức giám sát hoạt động cấp nước sạch nông thôn; các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng nước; các nhà máy nước khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân phải tìm hiểu để khắc phục ngay các sự cố.

### Cử tri Vũ Ngọc Minh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình



Những năm gần đây, ngành điện lực, các đơn vị cung cấp mạng viễn thông đã quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, dây cáp viễn thông trên địa bàn; đầu tư nâng cấp các công trình chống quá tải và thường xuyên sửa chữa, thay thế đường dây, hộp công tơ cũ hỏng. Tuy nhiên, tại nhiều khu dân cư, có nhiều cột điện xuống cấp, nghiêng ngã, cột điện không dùng nữa, dây điện, dây cáp viễn thông chằng chịt nhau, có cột điện nằm ngang trên đường giao thông dễ bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan.

NGUYỄN CƯỜNG

NHÓM PHÒNG VIÊN

## KIẾN XƯƠNG

# Khẩn trương khoanh vùng dập dịch trong doanh nghiệp

Tính đến ngày 4/12, trên địa bàn huyện Kiến Xương đã có 15 ca mắc Covid-19 là công nhân của 3 doanh nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu tại Công ty TNHH Thanh Hương (xã Vũ Hòa) với 13 ca nhiễm. Xác định công nghiệp là động lực, đòn bẩy của nền kinh tế, Kiến Xương đã và đang triển khai nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Công ty TNHH Thanh Hương là doanh nghiệp có ca mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn huyện vào ngày 24/11. Chỉ sau một ngày đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới và xuất hiện thêm nhiều ca rải rác ở các xã trong những ngày tiếp theo. Ông Nguyễn Tấn Thành, Giám đốc Công ty cho biết: Mặc dù Công ty đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, kể cả đối với các đối tác khách hàng song đây là một sự cố đáng tiếc xảy ra và cũng là bài học cho doanh nghiệp. Xác định ca nhiễm Covid-19 là người địa phương khác đến doanh nghiệp có khả năng lây nhiễm cao bởi là người trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân nên doanh nghiệp đã chủ động cho dừng



Công nhân Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ thực hiện giãn cách khi chấm công trước giờ làm việc.

luôn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện khoanh vùng, rà soát, truy vết để đưa người đi cách ly và phun khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ các ca nhiễm Covid-19, doanh nghiệp đã chủ động rà soát tất cả các trường hợp F1, F2 và cho các trường hợp F1 nghỉ để thực

hiện cách ly theo đúng quy định. Đến ngày 30/11, Công ty đã phát hiện 1 công nhân mắc Covid-19 song đã nghỉ làm từ trước đó để thực hiện cách ly tập trung. Tuy nhiên, không chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh, doanh nghiệp vẫn nhanh chóng tiến hành truy vết những trường hợp F1, F2 và khử khuẩn toàn bộ nhà

xưởng, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, trong đó riêng các trường hợp F1 thực hiện phương pháp xét nghiệm PCR. Duy trì việc phát khẩu trang cho người lao động, dung dịch khử khuẩn, trang bị máy đo thân nhiệt tự động, phun khử khuẩn 3 ngày/lần. Yêu cầu công nhân chấp hành nghiêm khuyến cáo "5K" và đeo kính chắn giọt bắn, ngồi giãn cách, chia nhỏ bữa ăn thành 5 ca. Đến nay, toàn bộ cán bộ, người lao động đều cho kết quả âm tính, doanh nghiệp vẫn bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường.

Ông Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Ngay khi có thông báo của các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh về các ca dương tính liên quan đến người dân trên địa bàn Kiến Xương, huyện đã chuyển danh sách về các xã để quản lý, cách ly ngay các trường hợp F1, F2. Khi phát hiện các ca dương tính, lập tức khoanh vùng, cho cách ly tập trung các trường hợp F1 có nguy cơ cao và lấy mẫu xét nghiệm. Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt các trường hợp F1, F2. Đối với các doanh nghiệp có các ca dương tính, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm cho công nhân, xác định các trường hợp F1 nguy cơ cao từ đó có giải pháp thực hiện sản xuất phù hợp. Chủ động phun khử khuẩn, tiêu độc khử trùng toàn bộ nhà máy, rà soát các đối tượng nguy cơ có liên quan đến các ca dương tính để thông báo kịp thời về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; thường xuyên truy vết đánh giá nguy cơ lây nhiễm từng bộ phận, phân



Công ty TNHH Thanh Hương phun khử khuẩn khi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19.

xưởng, toàn bộ doanh nghiệp để kịp thời khắc phục tồn tại. Ngoài ra, Kiến Xương yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp trước khi hoạt động trở lại phải được rà soát, kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong sản xuất và có đầy đủ các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu doanh nghiệp không xây dựng phương án cụ thể mà vẫn tổ chức hoạt động sản xuất, làm lây lan dịch bệnh. UBND huyện Kiến Xương cũng giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá các điều kiện về công tác phòng, chống dịch Covid-19, chỉ khi đủ điều kiện bảo đảm mới cho doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Bà Bùi Thị Tho, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương cho biết: Thời gian qua trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp, nhất là trong trường học và doanh nghiệp nên lực lượng y tế toàn huyện đã làm việc hết công suất để tổ chức điều tra, truy vết, xét nghiệm thân tộc nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, phân tích yếu tố dịch tễ, phân loại các trường hợp để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng y tế còn đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả. Do đó, đến thời điểm này mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch song hiện tại tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản đã được khoanh vùng, trong tầm kiểm soát, các ngày gần đây ghi nhận đa số các trường hợp dương tính đều là người được cách ly y tế.

THU THỦY